

BÁO CÁO ĐIỂN HÌNH
ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC MẶT SINH HOẠT
GDPTTTCG GIÁO HẠT HỌC MÔN, TGP SÀI GÒN
(Nhiệm Kỳ 2017÷2023)

Kính thưa:

- Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Hồng, Tổng linh hướng GDPTTTCG VN
- Quý cha Tổng linh hướng và linh hướng các giáo phận trong cả nước
- Anh Giuse Huỳnh Bá Song, Trưởng ban BCH GDPTTTCG VN
- Quý BCH GDPTTTCG các cấp tại các giáo phận bạn

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Giáo hạt Học Môn là giáo hạt vùng ven ngoại ô thành phố HCM. Giáo hạt có 20 giáo xứ, thuộc địa bàn huyện Học Môn và Quận 12, nằm xen kẽ trong khu dân cư thưa thớt, địa lý xa xôi, đi lại khó khăn. Nhờ tình yêu và lòng thương xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu cùng sự yêu thương và quan tâm của quý Cha linh hướng cùng sự nhiệt thành của BCH các cấp và đoàn viên, nên chúng con hiện quy tụ được 17 xứ đoàn với tổng số 1.828 đoàn viên.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cha Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân - Linh hướng GDPTTTCG giáo hạt Học Môn.

BCH giáo hạt có 5 thành viên và 3 ủy viên.

Giáo hạt có 17 xứ đoàn đã kiện toàn được 88 nhân sự BCH xứ đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Giáo hạt được chia thành 04 cụm, mỗi cụm có 04 đến 05 xứ đoàn gần nhau và được 02 thành viên BCH phụ trách để có thể hỗ trợ cùng giao lưu học hỏi với nhau.

III. SINH HOẠT HỘI HỌP

Với nhận thức, đơn vị giáo hạt là cấp chuyển tiếp những định hướng hoạt động của BCH Tổng giáo phận (TGP) đến thực hiện nơi các xứ đoàn, nên Ban thường vụ của giáo hạt luôn tham dự đầy đủ những phiên họp thường kỳ mỗi tháng cũng như những cuộc họp đột xuất của TGP. Đây là dịp giáo hạt Học Môn có dịp đóng góp những ý kiến, tham gia vào việc hoạch định những chương trình sinh hoạt do TGP tổ chức cũng như đón nhận những phân công từ BCH Tổng giáo phận, để có thể cùng các xứ đoàn trong toàn giáo hạt, hiệp ý cộng tác phục vụ các sinh hoạt chung của đoàn thể .

- Lịch họp của BCH giáo hạt Học Môn tuân thủ theo quy định của nội quy đoàn thể, mỗi tháng một lần. Trước ngày họp hạt, Ban thường vụ có buổi họp trù bị vào Chúa nhật trước ngày họp chung giáo hạt, có sự tham dự của cha linh hướng giáo hạt để hoạch định trước nội dung cuộc họp thường kỳ sắp đến. Qua cuộc họp, các nội dung tiếp thu trên TGP, các phản ảnh từ các xứ đoàn với sự chứng kiến của cha linh hướng đã được các thành viên đóng góp ý kiến cụ thể và thiết thực nhất, để có thể thống nhất đề ra một chương trình họp chung với các xứ đoàn sau đó đạt được kết quả tốt nhất.

Nhờ vậy, cuộc họp thường kỳ của giáo hạt thường ngắn gọn, rõ ràng... giúp đạt được hiệu quả tốt. Các xứ đoàn nắm được tình hình hoạt động chung của đoàn thể nên rất nhiệt tình cộng tác.

Đặc điểm nổi bật của giáo hạt Hóc Môn là luôn tuân thủ quy định đồng phục chính tề trong các phiên họp theo nội quy ấn định và cũng như các giáo hạt bạn trong TGP, trước phiên họp, tất cả thành viên giáo hạt cùng các thành viên của 17 xứ đoàn đều tham dự với nhau một giờ Châu Thánh Thể thật nghiêm túc, sốt sắng. Nhờ đó, với sự quan tâm chăm sóc của cha linh hướng, sự đồng hành hỗ trợ của đại diện BCH TGP và sự cộng tác nhiệt thành của các xứ đoàn. GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn luôn hoàn thành các nhiệm vụ tông đồ mà Giáo hội và đoàn thể tin tưởng giao phó.

Thời gian kế tiếp sau phiên họp của giáo hạt, các xứ đoàn cũng tổ chức cuộc họp thường kỳ của xứ đoàn sau Thánh lễ Đền tạ thứ Sáu đầu tháng theo chương trình hội họp của đoàn thể quy định, cũng theo quy trình trên (Ban thường trực họp trừ bị trước với cha linh hướng xứ đoàn, trước khi họp cộng đoàn) với sự hiện diện, hướng dẫn của cha linh hướng và sự chứng kiến của đại diện BCH giáo hạt. Chính nhờ nề nếp sinh hoạt hội họp ổn định, ý thức trách nhiệm và tinh thần khiêm tốn phục vụ của các thành viên ban lãnh đạo và sự nhiệt tình cộng tác của anh chị em đoàn viên, đã giúp sinh hoạt của đoàn thể trong giáo hạt luôn mang lại một tinh thần yêu thương và hiệp nhất trong cộng đoàn.

IV- HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

1/ Sinh hoạt Đạo đức:

Với ý thức, nhiệm vụ chính của đoàn thể là tổ chức, hướng dẫn các đoàn viên và gia đình thánh hoá đời sống để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ tông đồ theo linh đạo của đoàn thể hầu có thể phục vụ, cộng tác vào các sinh hoạt sống đạo của Giáo hội địa phương. Do đó, các xứ đoàn đều tổ chức các sinh hoạt đạo đức truyền thống của đoàn thể như: tham dự Thánh lễ thứ Sáu Đền tạ đầu tháng; Châu Thánh Thể, giờ kinh Đền tạ luân phiên tại các gia đình... số đoàn viên tham dự rất đông, có nơi đạt đến 80 % thành viên trong Toán. Điển hình như các xứ đoàn: Tân Hưng, Châu Nam (10 giờ kinh/ tuần), Bà Điểm, Tân Đông, Trung Mỹ Tây, Nam Hưng (4-5 giờ kinh/tuần), do các xứ đoàn trên mạnh dạn tách toán, qua đó có thêm nhiều giờ kinh. Có những đơn vị, sinh hoạt đạo đức này đã trở thành nề nếp như toán 03 xứ đoàn Trung Mỹ Tây đọc kinh Đền tạ vào tối thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần. Riêng xứ đoàn Tân Hiệp (2 giờ kinh/tuần), 1 giờ cho đoàn viên, 1 giờ cho giáo dân. Đặc biệt, xứ đoàn Tân Hưng còn có thêm giờ Châu Thánh Thể tối thứ Ba hàng tuần.

Tổng số giờ kinh Đền tạ các xứ đoàn thực hiện trong hơn 4 năm của nhiệm kỳ vừa qua (năm 2020÷2021, do đi dịch Covid nên sinh hoạt hạn chế) là 19.157 giờ, trong đó có 3.214 giờ tại các gia đình giáo dân.

Ngoài ra, các xứ đoàn còn cùng với giáo xứ tổ chức những giờ kinh tối cùng anh chị em giáo dân nơi đài Lòng Chúa Thương Xót, đài Đức Mẹ, đài Thánh cả Giuse, nhà chờ phục sinh... trong tháng kính Đức Mẹ, tháng Thánh Giuse, tháng cầu cho các linh hồn.

Nghi thức Tôn vương Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Vua gia đình cũng là một sinh hoạt được các xứ đoàn trong giáo hạt Hóc Môn phát động, cổ vũ thường xuyên và tổ chức mời cha đến thực hiện sốt sáng trong các gia đình. Trong nhiệm kỳ qua đã thực hiện được 957 giờ; trong đó có 107 giờ Tôn vương tại gia đình giáo dân đã tạo được một bầu khí thánh thiện, thiêng liêng trong đời sống cộng đoàn.

2/ Huấn luyện tông đồ:

Đa số các xứ đoàn được cha linh hướng đồng hành trong các buổi họp và trực tiếp huấn đức, tổ chức học tập theo chuyên đề của tổng giáo phận, tham khảo học tập các bài của Ban huấn luyện tông đồ của TGP và Nội san Lửa mền. Đặc biệt, Ban huấn luyện tông đồ của giáo hạt đã mạnh dạn tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Nội quy của đoàn thể hàng tháng với những giải thưởng vô cùng thú vị, tạo được bầu khí học tập, tìm hiểu sâu sắc bản văn hướng dẫn sinh hoạt của đoàn thể, tạo được sự sôi động hiệu quả.

Hầu hết các xứ đoàn đều sử dụng tài liệu sinh hoạt của đoàn thể phát hành như: mẫu 20 giờ Châu Thánh Thể, giờ kinh Đèn tạ, nghi thức Tôn vương, Nội san Lửa Mền.

Riêng Nội san Lửa Mền, các xứ đoàn sử dụng trong nhiệm kỳ qua là 16.664 cuốn.

3/ Sinh hoạt Bác ái

Thánh Giacôbê tông đồ đã xác định “Đức tin không có việc làm là đức tin chết...”. Do đó, BCH giáo hạt luôn luôn vận động, mời gọi các xứ đoàn cùng nhau chung tay, ủng hộ và tham gia các chương trình bác ái của TGP và chưa bỏ qua một chương trình nào được TGP mời gọi. Trong nhiệm kỳ qua, sinh hoạt bác ái của giáo hạt Hóc Môn đạt được kết quả khá tốt, được thể hiện qua tổng số tiền đã vận động và đóng góp vào các chương trình bác ái mà TGP mời gọi là 574.820.000 đồng cùng nhiều đồ dùng như quần áo, mùng mền, bánh kẹo...

Các xứ đoàn trong giáo hạt cũng luôn luôn cộng tác với các chương trình bác ái của giáo xứ sở tại, đôi khi cùng kết hợp mật thiết với nhau từ cấp trên (TGP) xuống giáo hạt. Cùng tiến hành song song với nhau giữa các xứ đoàn nhằm thúc đẩy cộng tác với nhau trong tinh thần phục vụ người nghèo, sẻ chia tương thân tương ái như: thăm và tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, bệnh tật... trong nhiệm kỳ 2017÷2023, tổng số tiền các xứ đoàn đã cộng tác với Giáo hội địa phương đóng góp phục vụ người nghèo được 773.954.000 đồng, cùng nhiều tặng phẩm khác như mì tôm, gạo, trứng...

Các xứ đoàn cùng tham gia công tác Bác ái ngoài giáo xứ như: thăm và giúp đỡ người nghèo, các mái ấm, các cơ sở nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật, các giáo điểm vùng sâu vùng xa, thăm các cha và nữ tu nghỉ hưu, tặng tượng Thánh Tâm cho các vùng truyền giáo, đóng góp giúp đỡ các nơi thiên tai, dịch bệnh... với tổng số tiền là 3.013.268.000 đ

Đặc biệt trong đại dịch Covid 19 năm 2021, các xứ đoàn vận động quyên góp của đoàn viên, ân nhân trong và ngoài nước, tổ chức đến thăm cùng tặng quà gồm: mì gói, gạo, thực phẩm, rau củ quả... cho các gia đình đoàn viên khó khăn, cho sinh viên, công nhân phòng trọ thất nghiệp do dịch với tổng số tiền là 262.800.000 đồng. Nổi bật có các xứ đoàn Trung Mỹ Tây, Bà Điểm, Tân Hưng, Bùi Môn, Chợ Cầu.

4/ Công tác Phát triển

...“Phát triển để tồn tại vì đứng lại có nghĩa là sắp thụt lùi”... đó là quan điểm từ các đời BCH giáo hạt Hóc Môn trước đây và kéo dài cho đến ngày nay và đó chính là nguyên do GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn là một trong các giáo hạt của TGP Sài Gòn có đoàn thể GĐPTTTCG phủ đều khắp trong các giáo xứ của giáo hạt Hóc Môn. Trọng điểm công tác phát triển của BCH giáo hạt hiện tại là phát triển thêm nhiều đoàn viên mới, nhất là trong các đôi gia đình trẻ và những sinh hoạt năng động, những hoạt động tông đồ hiệu quả cùng đời sống đạo đức trong các gia đình đoàn viên ngày càng thăng tiến... đã là những yếu tố chính giúp công tác phát triển của GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn ngày càng thêm thuận lợi. Mỗi năm vào dịp tháng 06, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là cột mốc để các xứ đoàn thêm đoàn viên mới tuyên hứa. Các xứ đoàn trong giáo hạt Hóc Môn hàng năm đều phát triển thêm đoàn viên mới, trong đó nổi bật là các xứ đoàn: Tân Hưng, Trung Mỹ Tây, Tân Quy, Tân Hiệp, Nam Hưng... luôn có phát triển đoàn viên hàng tháng. Có xứ đoàn có nhiều cặp vợ chồng tham gia như Toán 8 của xứ đoàn Tân Hưng, thành viên của Toán là hơn mười lăm đôi gia đình trẻ và đặc trưng có cả nguyên một gia đình với bố mẹ, con trai, con rể cùng tham gia sinh hoạt trong một xứ đoàn. Nhờ đó, trong năm nay, năm 2023 số đoàn viên mới tuyên hứa của giáo hạt Hóc Môn đến nay có thêm 95 đoàn viên.

Điển hình trong công tác phát triển của giáo hạt là xứ đoàn Tân Hiệp, một xứ đoàn tọa lạc cuối huyện Hóc Môn giáp ranh với huyện Củ Chi, khi mới thành lập có 12 đoàn viên lớn tuổi, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn đã phát triển thành 35 đoàn viên, với cách thức thực hiện của xứ đoàn là mỗi đoàn viên sẽ giới thiệu thêm đoàn viên mới nên rất hiệu quả và đang có hướng tách Toán theo sự vận động của giáo hạt để tăng thêm giờ kinh Đèn tạ.

5/ Cộng tác với giáo xứ

Với nhận thức, đoàn thể là một bộ phận không thể tách rời của giáo xứ, nên hoạt động của các xứ đoàn trong GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn đều tuân thủ mọi sinh hoạt của giáo xứ trong tinh thần vâng phục chủ chăn, cộng tác nhiệt thành có trách nhiệm với Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) và tôn trọng các đoàn thể bạn nên hầu hết các xứ đoàn đều đạt được niềm tin của cha linh hướng, sự yêu thương của cộng đoàn, luôn phấn đấu hoàn thành rất tốt các công tác mà quý cha giao cho, như: Thừa tác viên Thánh Thể, giữ xe các ngày lễ, thu tiền thau, trang trí hang đá Noel... qua sinh hoạt, nhiều anh chị em trưởng thành dần, từ đó cũng được chọn nhiều nhân sự tham gia phục vụ trong HĐMVGX.

Từ những thành quả hoạt động khiêm tốn này, thật vinh dự, đoàn thể GĐPTTTCG giáo hạt Hóc Môn đã được chọn là đơn vị điển hình hoạt động tông đồ toàn diện cấp giáo hạt của đoàn thể GĐPTTTCG Việt Nam trong nhiệm kỳ hoạt động 2017÷2023.

V- KẾT LUẬN

BCH GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn luôn xem mình là người truyền đạt, làm cầu nối giữa BCH giáo phận và các xứ đoàn; đồng hành và giúp hoạt động của các xứ đoàn đi vào nề nếp ổn định. Tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn nhiều thiếu sót: chủ quan, thiếu quan tâm bồi dưỡng lực lượng trẻ kế thừa, không kịp thời hỗ trợ các xứ đoàn gặp khó khăn, vướng mắc trong sinh hoạt...

Qua đây chúng con cũng rút ra được bài học, GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn nếu muốn duy trì được thành quả tuy vẫn còn khiêm tốn nhưng rất quý giá này, thì các thành viên BCH phải luôn biết sống hiệp nhất, yêu thương, luôn biết hy sinh, có tinh thần trách nhiệm, làm việc theo sự hướng dẫn của quý cha linh hướng và tuân thủ theo đúng tôn chỉ và mục đích của GDPTTTCG Việt Nam.

Trước khi dứt lời, con xin được phép thay mặt cho đoàn viên GDPTTTCG giáo hạt Hóc Môn xin cảm ơn cha Tổng linh hướng Vinh Sơn và cha linh hướng Gioan Maria Viney đã luôn yêu thương, nâng đỡ, đồng hành cùng chúng con trong mọi sinh hoạt. Chúng con cảm ơn quý cha linh hướng, quý BCH các giáo phận đã về thăm và dự đại hội tại giáo hạt chúng con.

Xin kính chúc quý cha cùng toàn thể quý vị luôn tràn đầy hồng ân Chúa Giêsu. Chúc đại hội Tổng kết hoạt động của đoàn thể GDPTTTCG VN thành công tốt đẹp.

Hóc Môn, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Tm . BCH GDPTTTCG GIÁO HẠT
Trưởng ban

DON BOSCO VŨ ĐÌNH THẠC